



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Thăm, tặng quà thiếu niên, nhi đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi



Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các cháu Trường Mầm non Quang Trung (thành phố Thái Bình).

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, sáng ngày 1/6, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đi thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng tại các địa phương, trường học trong tỉnh.

* Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy tới thăm, tặng quà tại làng trẻ SOS và Trường Mầm non Quang Trung (thành phố Thái Bình). Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Minh,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Làng trẻ SOS hiện nuôi dạy 108 cháu mồ côi, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó cháu nhỏ nhất hơn 12 tháng tuổi, lớn nhất 17 tuổi. Các cháu ở tại 14 gia đình, mỗi gia đình có một mẹ chịu trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ, ngoài ra còn có



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà các cháu Trường Mầm non Bình Minh (Kiến Xương).

sự hỗ trợ, chăm sóc, dạy dỗ của các đi. Tại lễ kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi do làng trẻ SOS tổ chức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí cùng đi đã tặng quà, động viên các cháu chăm ngoan, học giỏi. Các đồng chí cũng đã đến thăm các gia đình, tìm hiểu điều kiện ăn ở, chăm sóc, nuôi dạy các cháu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và làng trẻ

SOS tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất trong nuôi dưỡng và chăm sóc, giúp các cháu có điều kiện phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Tại Trường Mầm non Quang Trung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí cùng đi đã dự liên hoan văn nghệ và tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Quốc hội thảo luận tại tổ về việc thực hiện dự án thành phần của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại tổ.

Họp Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh

Sáng ngày 1/6, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh. Đồng chí Phạm Văn

Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

(Xem tiếp trang 4)
LƯU NGÂN

• Tìm hiểu công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Ngày 1/6, đoàn đại biểu của Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện chính quyền, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư công đồng của 11 xã thuộc hai huyện Tiên Hải, Thái Thụy đã đi tham quan, tìm hiểu thực tế quy trình vận hành, hoạt động và công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (thành phố Hải Phòng).

Từ khi đi vào hoạt động, Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đã thực hiện đầy đủ quy định về hoạt động vận hành nhà máy, hạn chế tối đa sự cố xảy ra, bảo đảm tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm thiểu chất thải, tiếng ồn và khói bụi. Chất thải rắn, nước thải sau sản xuất được Nhà máy thu gom, xử lý khép kín và tái sử dụng cho hoạt động sản xuất.

Các thành viên trong đoàn đã được đại diện Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đưa đi tham quan trung tâm điều hành Nhà máy, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, kho bãi tập kết kết nguyên liệu đầu vào, tập kết chất thải, khu vực xử lý chất thải... từ đó giúp các đại biểu có kiến thức thực tế.

(Xem tiếp trang 4)
TIẾN DAT

• 150 suất quà tặng trẻ em tại Bệnh viện Nhi



Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, một số tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh đã đến thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

150 suất quà trị giá từ 100.000 - 500.000 đồng đã được các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trao tận tay các cháu. Đây là món quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của toàn xã hội đối với trẻ em, nhất là với các em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

NGUYỄN CƯỜNG

QUỲNH PHỤ

Niềm vui đầu mùa

(Xem trang 2)



Nông dân xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) thu hoạch lúa xuân sớm.

TỰ TÂN

Lò đốt rác tiền tỷ bị bỏ hoang

(Xem trang 4)

► 27.547 học sinh 5 tuổi được bàn giao vào lớp 1



Lễ bàn giao học sinh 5 tuổi vào lớp 1 của Trường Mầm non thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải).

Ngày 1/6, các trường mầm non trong tỉnh đã hoàn tất việc bàn giao học sinh 5 tuổi vào lớp 1. Năm học 2016 - 2017, trên 300 trường mầm non trong tỉnh đã thực hiện nhiều đổi mới góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. 100% các trường đã áp dụng việc chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non mới. Trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú, cân, đo hàng tháng và theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng, vì thế, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Kết thúc năm học, toàn tỉnh có 27.547 học sinh 5 tuổi đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào lớp 1.

ĐẶNG ANH

► Hơn 100.000 trẻ em được uống Vitamin A miễn phí

Nhân ngày vi chất dinh dưỡng năm 2017 (1 - 2/6), ngành Y tế triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao miễn phí cho trẻ em từ 6 - 36 tháng tuổi trong toàn tỉnh.

Vitamin A là vi chất dinh dưỡng quan trọng, cần thiết cho sự tăng trưởng và bảo vệ cơ thể, giúp phòng, chống bệnh khô mắt, bảo vệ sự toàn vẹn của da và niêm mạc, giác mạc mắt, làm tăng khả năng đề kháng đối với bệnh nhiễm trùng. Bổ sung Vitamin A liều cao là một trong những giải pháp phòng, chống các tác hại do thiếu Vitamin A ở trẻ em. Mỗi liều dự phòng có thể bảo vệ mắt trẻ trong vòng 4 - 6 tháng.

Dự kiến, trong ngày vi chất dinh dưỡng năm nay, hơn 100.000 trẻ em từ 6 - 36 tháng tuổi trong toàn tỉnh được uống viên nang Vitamin A miễn phí, đạt tỷ lệ khoảng 97%. Cùng với việc được uống Vitamin A miễn phí, trong ngày vi chất dinh dưỡng, trẻ dưới 60 tháng tuổi trong toàn tỉnh còn được đo chiều cao, cân nặng, đánh giá thể trạng cơ thể và tư vấn các chế độ dinh dưỡng phù hợp.

HÀ DUNG